



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

**Tuần Lễ An Toàn Tài Xế Thiếu Niên Toàn Quốc:
Phụ Huynh Đóng Vai Trò Chính Yếu trong việc Gìn Giữ Thiếu Niên An Toàn Đằng Sau
Tay Lái.**

SANTA ANA, Calif. (13 Tháng Mười, 2023): – Để ghi nhận Tuần Lễ An Toàn Tài Xế Thiếu Niên Toàn Quốc (15-21 Tháng Mười), Sở Cảnh Sát Quận Cam khuyến khích các thanh thiếu niên và phụ huynh của họ thảo luận sự quan trọng của việc luôn luôn tuân thủ luật lệ đường phố và lái xe một cách có trách nhiệm.

Tai Nạn Xe Cộ vẫn là một trong những nguyên do đứng đầu đưa đến sự tử vong của thanh thiếu niên (tuổi từ 15-18) tại Hoa Kỳ. Theo thống kê của Cơ Quan Giao Thông An Toàn Xa Lộ Toàn Quốc According to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) trong năm 2021, ước lượng có 94,201 hành khách thiếu niên bị thương tích vì tai nạn xe cộ và một con số ước lượng 170,083 người đã bị thương trong tai nạn xe cộ liên quan đến tài xế thiếu niên, và kế toán cho 7% của tổng số bị thương tích trên đường phố cho năm đó.

"Phụ huynh là người huấn luyện viên đầu tiên và ảnh hưởng nhất cho các con em thiếu niên," Trung Sĩ Kyle Ishii thuộc Sở Cảnh Sát Quận Cam phát biểu: "Trong Tuần Lễ An Toàn Tài Xế Thiếu Niên Toàn Quốc, chúng tôi muốn nhắc nhở các phụ huynh rằng họ đóng vai trò quan trọng để gìn giữ con em thiếu niên của mình được an toàn đằng sau tay lái. Bằng cách tham dự tích cực vào việc đàm thoại về sự an toàn lái xe và thiết lập một thí dụ tích cực, các phụ huynh có thể tạo ảnh hưởng quan trọng trong hành vi lái xe của con em thiếu niên mình."

Sở Cảnh Sát Quận Cam cung cấp những mẹo sau đây cho các phụ huynh hay người giám hộ để bắt đầu thảo luận với con em thiếu niên mình về sự an toàn khi lái xe:

- **Bằng Lái Xe Tạm Thời :** Tìm hiểu về [Luật Bằng Lái Xe Tạm Thời](#) California có đặt ra những hạn chế về hành khách và lái xe vào ban đêm trong năm đầu tiên khi họ có bằng lái xe.
- **Hướng Dẫn bằng Thí Dụ:** Có những buổi lái xe với con em thiếu niên của quý vị. Cắt nghĩa, nhưng cũng chỉ dẫn cho con em thiếu niên cách thức lái xe an toàn.
- **Thiết lập những luật căn bản:** Phải cứng rắn với những luật lệ như không dùng điện thoại, loại trừ những điều lơ đãng gây ra bởi bạn bè, luôn luôn tuân thủ tốc độ giới hạn, và luôn luôn phải đeo giày nịt an toàn.
- **Lái Xe Tỉnh Táo:** Nhấn mạnh sự quan trọng là không bao giờ được lái xe dưới ảnh hưởng rượu bia hay thuốc kích thích hay lái xe với những người vừa uống rượu bia.

Ngân khoản cho chương trình này được cung cấp bởi tặng đỡ từ Văn Phòng An Toàn Giao Thông California, qua Cơ Quan Đặc Trách An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc

###

